

เภสัชมหิตลร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขวิชาชีพไทยประชาชนลาว



28 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-15.00 น. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขวิชาชีพไทยประชาชนลาว ภายใต้โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขวิชาชีพไทยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 ค.ศ. 2020 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวิธนา จุฬาวัดฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กลางตอนรับ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิริรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จากสาธารณสุขวิชาชีพไทยประชาชนลาว จำนวน 39 คน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรต่างๆ อาทิ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อายุรศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการแพทย์ กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลผดุงครรภ์ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรม ณ ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ 29 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรต่างๆ โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ตลอดทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นอกจากนี้ ในเวลา 13.00 น. ยังได้มีพิธีมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้แก่โรงหมอแขวงอุดมไซและโรงหมอแขวงหลวงน้ำทา และหลังจากนั้นในเวลา 15.00 น. จึงเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และพิธีปิด โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิริรินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวิธนา จุฬาวัดฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ยังได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นแอลกอฮอล์เจลล้างมือของคณะฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง 2) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ 3) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขวิชาชีพไทยประชาชนลาว